

**THÔNG BÁO****Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy  
về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức kỳ thi tuyển sinh  
vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 của Thành phố**  
-----

Ngày 02/6/2021, Ban Thường vụ Thành ủy họp, nghe Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 của Thành phố. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Đảng đoàn HĐND Thành phố, Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Đảng đoàn MTTQ Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở: Y tế, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông.

Sau khi nghe đại diện Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố trình bày báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 của Thành phố và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất kết luận:

**I. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19**

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các biến thể mới có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn so với giai đoạn trước, nhất là tại một số tỉnh giáp ranh thành phố Hà Nội. Tại Hà Nội, từ ngày 29/4/2021 đến nay, xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng, một số trường hợp di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều nên lây lan thành chùm ca bệnh. Song, với tinh thần bình tĩnh, chủ động, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nhưng cũng không bi quan, lo lắng thái quá, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố, toàn hệ thống chính trị từ Thành phố đến xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, đội ngũ y, bác sỹ, các lực lượng tuyến đầu, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trung ương, chung sức, đồng lòng chung tay triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trúng, đúng, linh hoạt, quyết đoán, kịp thời, hiệu quả. Do vậy, Thành phố hiện vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh Covid-19; giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch của cả nước. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương và Thành phố.



Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, các cấp, các ngành từ Thành phố đến thôn, tổ dân phố, các Tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tình nguyện viên, nhà hảo tâm và Nhân dân đã chung tay phòng, chống dịch Covid-19, nhất là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch như đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế, công an, quân đội...

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hà Nội đã ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng có liên quan đến khu công nghiệp của các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh... do vậy, nguy cơ về dịch bệnh Covid-19 vẫn ở mức rất cao và phức tạp, khó lường.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản thống nhất với Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND Thành phố và Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở, đặc biệt người đứng đầu các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương và Thành phố, với tinh thần bình tĩnh, kiên trì, chủ động, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, đồng thời lưu ý một số nội dung sau:

1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn thiện Báo cáo tại các kỳ họp sau bảo đảm đánh giá toàn diện, sâu sắc, nổi bật hơn về các nội dung công tác phòng, chống dịch của Thành phố, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm, nhận định, đánh giá tình hình, các giải pháp đầy đủ hơn và đúng thể thức, cơ quan ký trình đóng dấu theo Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 07/02/2021 của Thành ủy.

Ủy ban MTTQ Thành phố có báo cáo tại các cuộc họp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là trên hệ thống loa truyền thanh, loa tuyên truyền tại các nhà chung cư, khu nhà trọ, xe tuyên truyền lưu động, trên không gian mạng... nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở, nhất là người đứng đầu, Tổ phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng... Tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo, tín đồ chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Tuyên truyền để răn đe phòng ngừa vi phạm; đồng thời tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân làm tốt.

Việc thông tin, truyền thông cần bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ, thống nhất. Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo phân công người phát ngôn là đầu mối cung cấp thông tin của Thành phố bảo đảm chính xác, kịp thời và cán bộ phụ trách công tác báo chí truyền thông của UBND Thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí Thành phố tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tăng thời lượng phát sóng về phòng, chống dịch vào “khung giờ vàng” để phát huy hiệu quả tuyên truyền.



**3.** Rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các phương án, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương để sẵn sàng đáp ứng cho mọi tình huống dịch, kể cả cấp độ cao nhất, đồng thời dự phòng phục vụ khi có yêu cầu của Trung ương và hỗ trợ, chia sẻ với các tỉnh, thành khác khi cần thiết. Đặc biệt là tại các khu, cụm công nghiệp cần phải xây dựng và duyệt phương án cụ thể đối với từng doanh nghiệp, tổ, bộ phận, quy trình sản xuất kinh doanh bảo đảm vừa an toàn phòng, chống dịch vừa ổn định sản xuất kinh doanh.

Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát nguồn nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế; UBND Thành phố phê duyệt “Phương án đáp ứng 1.000 giường điều trị cho người bệnh dương tính với SARS-CoV-2” và “Quyết định giao giường bệnh cách ly điều trị người bệnh Covid-19, người bệnh nghi ngờ Covid-19 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội - Giai đoạn 1” bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

Người đứng cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị mình phụ trách. Đối với các địa bàn chưa có trường hợp F0 thì cố gắng không phát sinh ca F0. Các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm động viên, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

**4.** Tăng cường mở rộng xét nghiệm sàng lọc, kịp thời phát hiện ca bệnh mới phát sinh, tăng tần suất xét nghiệm đối với các trường hợp F1, xử lý kịp thời theo nguyên tắc tiếp tục thân tốc truy vết các trường hợp F1 và người liên quan, tận dụng thời gian vàng để khoanh vùng xử lý dịch kịp thời, hiệu quả.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phối hợp các địa phương và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp, chế xuất; yêu cầu các chủ doanh nghiệp chủ động xét nghiệm và có biện pháp phòng, chống dịch cho người lao động của mình, khuyến khích doanh nghiệp bố trí nguồn lực tiêm vắc xin cho người lao động. Xử lý nghiêm doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định về công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tăng cường xét nghiệm sàng lọc đánh giá nguy cơ cho công nhân ở các khu, cụm công nghiệp, những người từ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội.

Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách các lĩnh vực, địa bàn để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và sản xuất kinh doanh tại các địa bàn, khu, cụm công nghiệp của Thành phố.

**5.** Đối với các khu cách ly tập trung: Tiếp tục siết chặt việc quản lý tại các khu cách ly tập trung, đặc biệt là tại các khu cách ly tập trung F1. Giao trách nhiệm người đứng đầu cơ sở quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả, an toàn trong công tác quản lý các khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo.

Sắp xếp, bố trí giãn cách bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong khu cách ly tập trung, khi tiếp nhận người vào khu cách ly tập trung, cán bộ y tế phối hợp với ban quản lý khu cách ly và các lực lượng liên quan, phân luồng và sắp xếp theo nhóm nguy cơ vào các khu vực khác nhau cho phù hợp, tránh lây nhiễm chéo.



Kéo dài thời gian cách ly đối với các đối tượng trong khu cách ly tiếp xúc gần với trường hợp F0 theo quy định của Bộ Y tế và theo chỉ định của dịch tễ; xem xét việc hỗ trợ tiền ăn đối với các đối tượng phải kéo dài thời gian cách ly tại các khu cách ly tập trung nếu cần thiết. Giao Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Chỉ đạo Sở Y tế tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ đối tượng tại các khu cách ly tập trung (cả người phải cách ly và các lực lượng tham gia quản lý, phục vụ cách ly) và định kỳ xét nghiệm cho các lực lượng trực tiếp tham gia quản lý, phục vụ tại các khu cách ly tập trung.

Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo rà soát, hướng dẫn cụ thể đối với các quận, huyện, thị xã trong việc thiết lập và vận hành, cố gắng nâng công suất cách ly tập trung toàn Thành phố để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong mọi tình huống; rà soát, mở rộng công suất tiếp nhận cách ly tập trung (như khu ký túc xá Pháp Vân-Tứ Hiệp). Hạn chế cách ly tập trung trong khu vực nội đô, chuyển dần các khu cách ly tập trung ra khu vực ngoại vi Thành phố. Rà soát, lắp đặt camera, bố trí thêm các trang thiết bị, cơ sở vật chất thiết yếu tại các khu cách ly tập trung để phục vụ công tác quản lý, sử dụng bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành; tăng cường lực lượng, kiểm tra, giám sát trong khu cách ly.

6. Tiếp tục giám sát chặt chẽ người lao động tại các vùng giáp ranh với các tỉnh hiện đang có số ca mắc gia tăng, những khu vực có nhiều chuyên gia nước ngoài, khu chung cư, khách sạn trên địa bàn nhằm quản lý chặt, đồng thời phát hiện kịp thời các trường hợp mắc. Quản lý chặt di biến động của các chuyên gia, công nhân, lao động, người làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất của các tỉnh lân cận lưu trú trên địa bàn thành phố Hà Nội và ngược lại; kiểm soát chặt việc đi lại, giao thương giữa các khu vực giáp ranh với Thành phố, nhất là các vùng dịch, không để lây lan dịch bệnh; siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở khám, chữa bệnh, khu công nghiệp và những nơi có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.

7. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, đề chủ động phòng chống dịch, đề nghị các quận, huyện, thị xã giám sát chặt chẽ những người đến từ thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu khai báo y tế đầy đủ và tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý.

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa để chủ động nguồn lực mua vắc xin tiêm phòng Covid-19; các cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ các nguồn lực, nguồn vắc xin phục vụ công tác phòng dịch Covid-19 của Thành phố.

Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố ban hành ngay văn bản hướng dẫn về việc huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 trên địa bàn Thành phố và thành lập Tổ mua sắm vắc xin, do đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng, thành viên là các sở, ban, ngành liên quan của Thành phố để chủ động



tìm nguồn mua vắc xin và triển khai hiệu quả, an toàn, đúng quy định việc mua và tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ và người dân trên địa bàn Thành phố.

Trước mắt, nguồn vắc xin do Bộ Y tế phân bổ cho thành phố Hà Nội sẽ ưu tiên tiêm cho những lực lượng tuyến đầu trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ và các đối tượng nguy cơ cao theo quy định.

Đối với lực lượng Công an, Quân đội rà soát và triển khai tiêm vắc xin theo chỉ đạo của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng theo Quyết định 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế.

Ủy ban MTTQ Thành phố tiếp tục triển khai cuộc vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, thường xuyên báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

## **II. Về thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh**

Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; các ngành chức năng tăng cường đối thoại bằng hình thức phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, rà soát toàn bộ các dự án đầu tư còn đang vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời đảm bảo tiến độ. Đối với các dự án đầu tư công, phân đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2021. Rà soát đề xuất các phương án điều chỉnh, điều hòa vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo nguyên tắc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án cấp bách và dự án có khả năng giải ngân tốt hơn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

## **III. Về tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021 - 2022**

Tập trung chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các phương án chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022, kể cả phương án dự phòng trong điều kiện phòng, chống dịch của Thành phố, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 314-TB/TU ngày 02/6/2021. Trong đó bố trí thời gian thi lớp 10 trung học phổ thông hệ không chuyên trong hai buổi sáng vào ngày cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật), vừa đảm bảo giãn cách, vừa có thời gian thực hiện các biện pháp phòng dịch như khử khuẩn, khai báo y tế...; thời gian thi rút ngắn nhưng phải đảm bảo hàm lượng kiến thức để đánh giá đúng chất lượng kỳ thi theo quy định.

Đề nghị Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo xây dựng kịch bản tổng thể và kịch bản tổ chức cụ thể đối với từng điểm thi, nhất là đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cả bên trong và bên ngoài điểm thi; có phương án dự phòng ở mỗi điểm thi khi phát sinh tình huống cần thiết.

#### IV. Về công tác kiểm tra, giám sát

Công an Thành phố, các cấp, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch; tuyên truyền để răn đe phòng ngừa vi phạm.

Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 15 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 của Thành phố và kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia; công tác bầu cử thêm, bầu cử lại tại các khu vực phải bầu cử thêm, bầu cử lại.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các địa bàn, các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng tăng cường nắm bắt tình hình, kiểm tra, giám sát, đôn đốc; phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 của Thành phố và kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia; phương án bầu cử thêm, bầu cử lại tại các khu vực phải bầu cử thêm, bầu cử lại thuộc địa bàn được phân công phụ trách bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng đề cương phục vụ các đoàn kiểm tra.

Văn phòng Thành ủy thông báo ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương,
- Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo Quốc gia PCDB,
- Ban Tuyên giáo, VP TW Đảng,
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế,
- Thường trực Thành ủy,
- Ban Thường vụ TU,
- Đảng đoàn HĐND TP, Ban CSĐ UBND TP,
- Các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy,
- MTTQ và các đoàn thể TP,
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP, VP UBND TP,
- Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở: Y tế, Tài chính, TT&TT, VH&TT, GD và ĐT; Nội vụ, BQL các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy TT,
- Lưu TH, VT.

(Đề b/c)

**T/L BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Anh Tuấn**